

ประจำวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2557

ข้าวไทยกระเตื้อง 30 เหรียญ

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งปิดโกดังข้าวสารของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดวันที่ 11 ก.ค. ราคาข้าวขาว 5% ปรับตัวเพิ่มขึ้น 30 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยราคาปรับเพิ่มจาก 380-390 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็น 410-420 เหรียญสหรัฐ/ตัน ขณะที่ข้าวขาว 5% ของเวียดนามเพิ่มขึ้น 20 เหรียญสหรัฐ/ตัน หรือเพิ่มจาก 400-410 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็น 420-430 เหรียญสหรัฐ/ตัน และข้าวขาว 5% ของอินเดียราคาคงที่ ที่ระดับ 430-440 เหรียญสหรัฐ/ตัน

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวไทยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเพราะไม่มีการระบายข้าวสารจากโกดังรัฐบาล ทำให้พ่อค้าต้องแย่งซื้อข้าวจากตลาด ประกอบกับในช่วงนี้ผลผลิตข้าวเปลือกออกมาน้อยและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการระบายข้าวสารจากโกดังราคาข้าวจะปรับลดลงทันที

การที่ คสช. ตรวจโกดังข้าวและพบว่า มีข้าวหายและข้าวเสื่อมสภาพ จะส่งผลทางบวกต่อราคาข้าวบ้าง เพราะตลาดได้รับรู้ว่าสต็อกข้าวรัฐบาลไม่ได้สูงถึง 17.9 ล้านตัน แต่ปริมาณข้าวที่มีมากกว่า 10 ล้านตัน กัดต้นไม่ให้ราคาข้าวไทยปรับขึ้น แต่คงไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ข้าวไทยไปมากกว่านี้แล้ว เพราะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาตลาดรับรู้ว่าการสต็อกเสื่อมสภาพจำนวนมาก นายวิชัย กล่าว

นายวิชัย ประเมินว่า รัฐบาลที่แล้วใช้เงินในโครงการรับจำนำข้าว 1 ล้านล้านบาท และในช่วงที่ผ่านมาสามารถขายข้าว 18-19 ล้านตัน ได้เงินเพียง 1.8 แสนล้านบาท หรือตก 1 หมื่นบาท/ตัน เหลือข้าวในสต็อก 18 ล้านตัน แต่เมื่อหักลบกับต้นทุนรับจำนำข้าวที่ 3 หมื่นบาท/ตัน เท่ากับว่าโครงการนี้จะขาดทุนไม่ต่ำกว่า 6 แสนล้านบาท

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้าวคงเหลือของรัฐ กล่าวว่า การตรวจโกดังข้าวในหลายจังหวัดพบข้อสังเกตหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด และความเป็นระเบียบภายในโกดังที่อยากให้เป็นมาตรฐานร่วมกันทั้งประเทศ ซึ่งเร็วๆ นี้ตนจะนำทีมลงตรวจข้าวที่ จ. พิจิตร

นายจำเริญ ยุติธรรมกุล รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ จ. นครสวรรค์ เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีข้าวหาย แต่จากการตรวจสอบคุณภาพข้าว โดยเฉพาะโกดังที่เก็บข้าวหอมมะลิพบว่า มีบางโกดังพบข้าวหอมมะลิปลอมปน ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บตัวอย่างข้าวหอมมะลิ พร้อมจัดส่งตัวอย่างข้าวเพื่อไปตรวจดีเอ็นเอข้าวที่แล็บในกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบซ้ำถึงที่มาและสิ่งปลอมปน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ข้าวไร่มาตรฐาน 7 ล้านตัน

กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานปริมาณข้าวที่มีอยู่ในสต็อกของรัฐบาลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ที่มี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่ามีปริมาณข้าวคงเหลือในสต็อกทั่วประเทศประมาณ 17.9 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฯ ผู้ตรวจราชการ และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือในสต็อกทั่วประเทศ ก่อนสรุปรายงานส่งให้กับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ภายในวันที่ 30 ก.ย. นี้

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า จากการประเมินในเบื้องต้น คาดว่าจากปริมาณข้าวในสต็อกที่กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่ามีปริมาณคงเหลือ 17.9 ล้านตัน คาดว่าจะเป็นข้าวที่เสื่อมสภาพถึงประมาณ 40% ของปริมาณข้าวที่เก็บในสต็อกทั้งหมด คิดเป็นปริมาณกว่า 7 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่จากข้าวในสต็อกของรัฐบาลเสื่อมคุณภาพเป็นเม็ดเงินกว่า 1.1 แสนล้านบาท

“ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้าวในสต็อกของรัฐบาลเป็นความผิดพลาดและความไม่ฉลาดของคนทำนโยบายจำนำข้าว เพราะการเก็บข้าวไว้เป็นเวลานาน นโดยลิแปรสภาพเป็นข้าวสารแล้วนำมาเก็บไว้ในสต็อก นั้นจะดูแลรักษายากและข้าวจะเสื่อมคุณภาพเร็ว กว่าที่การเก็บไว้ในรูปแบบข้าวเปลือกทำให้เกิดความเสียหายมากเมื่อเวลาผ่านไป” นายสมพรกล่าว

การประเมินของนายสมพร สอดคล้องกับความเห็นของ นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่คาดการณ์ว่า ข้าวในสต็อกของรัฐบาลจะไม่ตรงกับสเปคหรือต่อมาตรฐานอย่างน้อย 40 % หรือประมาณ 6-7 ล้านตัน จากสต็อกประมาณ 18 ล้านตัน ส่งผลให้มูลค่าการขายลดน้อยลงกว่าที่รัฐควรจะได้ ซึ่งจะนำไปสู่ผลของการขาดทุนเพิ่มมากขึ้น

เขาบอกว่าข้าวในสต็อกของรัฐมีทั้งหายไปและเสื่อมคุณภาพลงอย่างรวดเร็ว โดยข้าวหายเกิดจากการประเมินผลผลิตสูงเกินไป โดยพื้นที่เพาะปลูกแค่ 60 ล้านไร่แต่ผลผลิตที่ออกมาแจ้งเข้าโครงการรัฐ 38-39 ล้านตัน จากศักยภาพผลผลิตมองกันมาตั้งแต่ต้นว่าสูงเกินไป มีการดำเนินการเช่นนี้อาจทำเพื่อนำข้าวจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์

“พอข้าวด้วยคุณภาพอยู่แล้วมาสวมสิทธิ์และเก็บไว้เช่นนั้นก็จะทำให้เสื่อมเร็ว เพราะมีกระบวนการไม่ปกติ โรงสี เจ้าหน้าที่คลัง เซอร์เวเยอร์ ร่วมกับข้าราชการ นักการเมือง โดยมีการนำข้าวใหม่ในโครงการไปขายในตลาดก่อนแล้วซื้อคืนภายหลัง หรืออาจไม่ซื้อคืนเลย แต่มีนักการเมืองและเครือข่ายวิ่งมาบอกในช่วงการสีแปร จะตัดบัญชีให้ มีคนรับจัดการเรื่องส่งมอบ ตัดบัญชีเสร็จสรรพ ก็เท่ากับข้าวอยู่ในโกดังเหมือนเดิม อันนี้ในวงการเรียกกันว่า เปาเกา ช่วงหลังกระโดดไปทำกันเยอะ ไม่ได้พลิกกอง ปรับปรุงคุณภาพกันเลย ตรงนี้ก็คิดเงินกันเป็นทอดๆเป็นกระสอบๆไปจนถึงขั้นตอนการขายทำให้ความเสียหายมาก” นายชูเกียรติ กล่าว

นายสมพรกล่าวต่อว่า หลังตรวจสอบข้าวแล้ว มีความจำเป็นที่จะต้องมีการแยกแยะคุณภาพของข้าวในสต็อก โดยต้องแยกข้าวดีออกจากข้าวเสื่อมคุณภาพ ทั้งนี้ข้าวดีคือข้าวที่มาตรฐานพอที่จะส่งออกได้ ซึ่งหากข้าวในสต็อกมีประมาณ 18 ล้านตันก็จะเหลือข้าวในส่วนนี้ประมาณ 60% หรือประมาณ 11 ล้านตัน ซึ่งข้าวในส่วนนี้จะส่งออกได้ในราคาประมาณ 12,000 บาทต่อตัน และคาดว่าจะได้เงินจากการระบายข้าวในส่วนนี้ประมาณ 1.32 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตามการระบายข้าวในจำนวนดังกล่าวจะขาดทุนจากการรับจำนำในราคาแพงบวกต้นทุนอื่นๆ ของการรับจำนำข้าวที่รวมกว่าตันละ 23,000 บาท มาทำให้การระบายข้าวในราคา 12,000 บาทต่อตันจะขาดทุนอยู่ที่ประมาณ 11,000 บาทต่อตัน ดังนั้นเมื่อระบายข้าวได้ครบ 11 ล้านตันก็จะขาดทุนประมาณ 1.21 แสนล้านบาท ส่วนที่ส่งออกไปแล้วกว่า 18 ล้านตันก่อนหน้านี้ก็จะขาดทุนประมาณ 2.1 แสนล้านบาท

นายสมพร ระบุว่า รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสต็อกข้าวของรัฐบาล จากการระบายข้าวในราคาขาดทุนและข้าวเสื่อมคุณภาพเป็นเม็ดเงินประมาณ 4.4 แสนล้านบาทซึ่งหากรวมกับต้นทุนในการบริหารจัดการและดอกเบี้ยที่ชดเชยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ก็จะรวมเป็นค่าใช้จ่ายและผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวกว่า 5.5 แสนล้านบาท จากเงินที่จ่ายในโครงการรับจำนำข้าวใน 5 ฤดูกาลผลิตข้าวที่ผ่านมากกว่า 8.8 แสนล้านบาท

สำหรับแนวทางการจัดการกับข้าวที่เสื่อมสภาพที่คาดว่าจะมีอยู่ 7 ล้านตันก็จะแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.ข้าวที่ยังขัดสีแปรสภาพเพื่อนำไปขายได้ ก็จะได้ราคาประมาณ 7 - 8 บาทต่อกิโลกรัมหรือ 7 - 8 พันบาทต่อตัน 2.ข้าวที่มีมอดขึ้น เอาไปขายเป็นอาหารสัตว์ซึ่งจะได้ราคา 3 -4 บาทต่อกิโลกรัมหรือ 3 - 4 พันบาทต่อตัน และ 3.ข้าวที่ไม่เหลือสภาพข้าวเลยคือเป็นฟูนอง ในส่วนนี้คงไม่สามารถทำอะไรได้ต้องตัดทิ้งอย่างเดียวไม่สามารถนำไปขายให้ได้เงินกลับมาได้

ขณะที่นายชูกีเกียรติ กล่าวว่า รัฐจะต้องแยกคุณภาพออกมาแล้วขีด สี ปรับปรุงสภาพใหม่ ถ้าเสียหายปน เป็นแปง ก็ต้องทำเป็นอาหารสัตว์ หรือถ้าใช้การไม่ได้จริงๆก็จำเป็นต้องตัดบัญชี แล้วประกาศออกมาให้ชัดเจน ผู้ซื้อ ก็จะได้รับทราบอยู่ที่เหลือส่งออกเป็นข้าวได้คุณภาพมาตรฐานจริงๆ เหลือปริมาณเท่าใด มีความมั่นใจในการทำ การค้ากับไทยมากขึ้น แต่ทั้งหมดแล้วอาจจะต้องใช้เวลาในการระบายข้าวพอสมควร

"ต้องคัดแยกออกมาแล้วทยอยระบายออกไปเรื่อยๆ ดึงตลาดที่เสียไปให้กับเวียดนามกลับคืนมา ซึ่ง เอกชนก็พยายามอยู่ในขณะนี้ ที่ผ่านมามีโครงการจำนำทำให้เสียลูกค้าไปมาก แต่เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีผลชัดเจน มากขึ้นในตลาดข้าว ปีนี้ส่งออกขึ้นมาแน่ แต่ต้องรักษาระดับราคา ผู้ส่งออกก็ไม่อยากขายราคาต่ำ แต่ไม่สูงเกินจน แข่งขันไม่ได้ เอาพอดีๆ ขายต่ำมากก็มีปัญหาราคายาในกับชวานา เราก็ไม่อยากทำ ต้องการให้อยู่ได้กันทุกภาค ส่วน"

นายสมพร กล่าวอีกว่า ประเด็นที่ควรจะมีการตั้งคำถามต่อไปก็คือก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ระบุว่ามีการระบายข้าวออกไปได้ 18 ล้านตัน จากปริมาณข้าวที่เคยมีอยู่ประมาณ 36 ล้านตันข้าวสารจริงหรือไม่ เนื่องจาก ตัวเลขที่มีการแจ้งว่ามีการขายข้าวได้เป็นเม็ดเงินทั้งสิ้น 1.89 แสนล้านบาทน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งหากมีการขาย ข้าวออกไป 18 ล้านตัน จริงควรที่จะได้เงินมากกว่า 1.89 - 1.9 แสนล้านบาท แต่การได้เงินมาในจำนวนเท่านี้ น่าจะเป็นเพราะสามารถระบายข้าวออกไปได้เพียง 15 - 16 ล้านตันเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณข้าวที่คาดว่าจะหายไป จากสต็อกของรัฐบาลประมาณ 3 ล้านตันหรือมากกว่านั้น

"สมมุติว่าเราขายข้าวออกไปก็โลกริมละ 13 บาท หรือตันละ 13,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยที่ต่ำแล้วเมื่อ เทียบกับราคาจำนำ รัฐก็ต้องได้เงินกลับมากไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท แต่เงินที่ได้มาเกือบ 1.9 แสนล้านบาท จากการระบายข้าวกว่า 18 ล้านตัน ก็แสดงว่าข้าวส่วนหนึ่งจะต้องเวียนเทียนหายไป เหมือนกับคาดการณ์ข้าวหาย ประมาณ 3 - 5 ล้านตันซึ่งใกล้เคียงกับตอนที่คุณสุภา (สุภา ปิยะจิตติ) ปิดบัญชีว่ามีข้าวหายไปกว่า 2.9 ล้านตัน ซึ่ง อยากรู้ให้ คสช.ให้ความชัดเจน ในหลังจากมีการตรวจสอบสต็อกข้าวในครั้งนี้ เพราะเป็นข้อมูลที่สังคมจะต้องรับรู้" นาย สมพรกล่าว

เขากล่าวด้วยว่า ข้าวที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาลปริมาณมาก ซึ่งคาดว่าจะมีข้าวในสต็อกที่สามารถส่งออกได้ ประมาณ 11 ล้านตัน จะมีผลไปกดราคาส่งออกข้าวของไทยอีกไม่ต่ำกว่า 2 ปี เพราะจะมีข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่จะ ออกสู่ตลาดอีก โดยข้าวในฤดูกาลที่ผ่านมามีผลผลิตออกมาประมาณ 10 ล้านตัน หรือเป็นข้าวสารประมาณ 6 ล้านตัน ขณะที่ข้าวนาปีที่จะมาในฤดูกาลผลิต 57/58 จะคิดเป็นผลผลิตข้าวสารกว่า 16 ล้านตัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ กดดันตลาด เพราะการเร่งระบายข้าวอาจทำให้ราคาข้าวตกลงไปอีก

ขณะที่หากรัฐไม่เร่งระบายข้าวโดยเกินไปหรือมีการระบายข้าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมราคาข้าวเปลือกจะ สามารถขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 8,500 - 9,000 บาทต่อตันได้ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ปัจจุบันราคาข้าวยังต่ำกว่า 7,000 บาทต่อตัน

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะต้องวางแผนที่จะระบายข้าวในช่วงนี้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากขณะนี้ข้าวในปีการผลิตใหม่ยังไม่ออกสู่ตลาด โดยจะมีเวลาถึงเดือน ต.ค. เพราะในเดือน พ.ย.เมื่อมีการเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนาปีราคาข้าวก็ จะลดต่ำลงโดยธรรมชาติ หากมียุทธศาสตร์ที่ดีควรใช้กลไกตลาดในการระบายในราคาที่เหมาะสมโดยไม่ใช้วิธีการ ประมูลเนื่องจากขั้นตอนนาน และให้ภาคเอกชนช่วยในการรับซื้อและระบายข้าวอาจสามารถบริหารจัดการด้วยวิธีนี้ ได้ประมาณ 3 - 4 ล้านตัน หลังจากนั้นค่อยวางแผนในระยะต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์เตรียมระบายข้าวในสต็อกส.ค.นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จะใช้ความรู้ความสามารถที่ทำงานที่กอง ข้าว กรมการค้าต่างประเทศ มากกว่า 20 ปี ในการบริหารจัดการข้าวในสต็อก โดยจะเร่งระบายข้าวในสต็อกในเดือน ส.ค. นี้ทันที โดยไม่ต้องรอตรวจสต็อกข้าวให้ครบก่อน เพราะการตรวจสอบเท่าที่ผ่านมามีพอจะรับรู้ได้ถึงคุณภาพและ ความมีอยู่ครบของปริมาณข้าวในสต็อกบ้างแล้ว ซึ่งการระบายจะไม่ถี่และปริมาณมากเหมือนแต่ก่อน เพราะไม่มี

ภาระกีดกันที่จะต้องจ่ายเงินจำนำข้าวแล้ว ประกอบกับในครึ่งหลังของปีอาจเกิดภาวะแห้งแล้งหรือเอลนีโญ ทำให้ผลผลิตออกมาน้อย ซึ่งไทยจะได้เปรียบ ขณะที่คู่แข่งอย่างอินเดียเริ่มส่งออกได้น้อยลง และทำให้แนวโน้มราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม วิธีการระบายยังคงใช้การประมูลทั่วไป การขายตรง จีทูจี และประมูลผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือเอเฟท แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนในวิธีการดำเนินการบ้าง โดยจะเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนมากขึ้น และจะเปิดให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาซื้อข้าวได้ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าส่วนแบ่งใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ทำให้สามารถระบายข้าวได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 500,000-600,000 ตัน และทั้งปีจะส่งออกข้าวได้ถึง 10 ล้านตัน ดังนั้น จึงประเมินว่าจะสามารถระบายข้าวในสต็อกที่มีอยู่กว่า 18 ล้านตัน ได้หมดภายใน 3 ปี และจะนำแนวทางดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เห็นชอบแนวทางเหล่านี้ต่อไป

ส่วนการระบายแบบจีทูจีนั้นจะเจรจากับทางประเทศจีนต่อ เพราะมีการทำสัญญาไปแล้ว ขณะเดียวกันจะเข้าไปทำตลาดในตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งมีความต้องการสูง และจะมีการเปิดเผยข้อมูลการระบายแบบจีทูจีมากขึ้นหากมีการเซ็นสัญญาและตกลงกันเรียบร้อยแล้ว เพราะเป็นผลดี ทำให้ตลาดตื่นตัวและสนใจซื้อข้าวไทยมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยด้วย และเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานข้าวไทย จากขณะนี้ มี 2 มาตรฐาน ให้เหลือมาตรฐานเดียว เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกันต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ปลัดพาณิชย์คนใหม่ เน้นแก้ปัญหาปากท้อง-กู้ชื่อเสียงข้าวไทย-ผลักดันส่งออกโตตามเป้า

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการว่า จะทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และกลับมามีศักดิ์ศรีเหมือนเดิม

โดยแนวทางการทำงานจะดำเนินการเรื่องเร่งด่วนตามนโยบาย คสช. ประกอบด้วย การเร่งแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน, การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ, การสร้างความปรองดอง และการผลักดันให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากนี้จะผลักดันกิจกรรมต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จะเร่งแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการทำการค้า การลงทุนของภาคเอกชน โดยจะปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคให้หมดไป เพื่อสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในส่วนการบริหารจัดการสินค้าข้าว ขณะนี้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว(นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน กำหนดนโยบายบริหารจัดการอยู่แล้ว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เชื่อว่าจากนี้ไปจะสามารถผลักดันให้ชื่อเสียงของข้าวไทยกลับคืนมา และเป็นที่ต้องการของโลกเหมือนเดิม โดยขณะนี้เริ่มมีผู้แสดงความสนใจซื้อข้าวไทยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการดูแลราคาข้าว นบข.ได้มีมาตรการออกมาแล้ว ทั้งการช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร การใช้มาตรการเสริมในการตั้งราคา เช่น การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การซื้อเก็บเข้ายุ้งฉาง เป็นต้น แต่หากต่อไปมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลราคาข้าวเพิ่มขึ้น ก็จะมีมาตรการเสริมพิเศษ โดยจะแทรกแซงเท่าที่จำเป็น ส่วนการระบายข้าวในสต็อกเป็นเรื่องในระดับนโยบาย

สำหรับงานด้านการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าผลักดันการส่งออกต่อเนื่องทั้งตลาดเก่า ตลาดใหม่ เพื่อให้การส่งออกปีนี้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ 3.5% จากปีก่อน และยังคงให้ความสำคัญกับการเจรจการค้าระหว่างประเทศต่อไป เช่น การเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ส่วนการที่สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (อียู) จะไม่ต่ออายุสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) สินค้าไทย เชื่อว่าผู้ประกอบการไทยได้ปรับตัวรองรับ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่แล้ว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

'พาณิชย์'ห่วงดีข้าวข้าวเสื่อม

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมด้วย นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ได้เดินทางไปตรวจร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อหามาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา ที่จะต้องเพิ่มค่าของผลผลิตและลดต้นทุน ตามนโยบายของคสช.ตามโครงการลดราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า หลังจากเดินทางมาตรวจใน จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นจังหวัดแรก และหลังจากได้ฟังสถานการณ์แล้ว พบว่าชาวนาจังหวัดพิษณุโลก ยังต้องปรับวิธีการทำนาใหม่ คือ ต้องเน้นปลูกข้าวตามสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ มากกว่าเน้นปริมาณ ซึ่งหากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี ก็จะทำให้มีราคาดีเช่นกัน

"การที่ คสช. ได้มีนโยบายลดราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามแนวทางพระราชดำริ เกษตรพอเพียง ซึ่งก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดตั้งศูนย์สาธิตลดราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ขึ้นตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจถึงขั้นตอนและขบวนการต่างๆในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ โดยในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว จะต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน จากนั้นก็จะได้ขยายไปตามชุมชนให้เกิดประโยชน์อีกด้วย"

นายวัชรินทร์ กิตติมาลา เจ้าของร้านดี-ไรท์ พาณิชย์ กล่าวว่า ในทุกๆปี ร้านของตนจะมีเกษตรกรมาหาซื้อเมล็ดพันธุ์ไปจำหน่ายกันจำนวนมาก แต่ปีนี้กลับจำหน่ายไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว พิษณุโลก 1 และพิษณุโลก 2 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพก็ตาม ซึ่งมียอดการจำหน่ายลดลงถึง 80 % ถึงแม้ว่าจะต้องลดราคาจากเดิม 550 ต่อกระสอบลดลงเหลือเพียง 350 บาทเท่านั้น สาเหตุเนื่องจากชาวนามีได้กักเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวของตนเองไว้ ทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวของตนนั้นได้รับผลกระทบ ข้าวเสียหาย ไม่สามารถจำหน่ายได้เลย อยากให้ทาง คสช.เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วย

ในด้านความเคลื่อนไหวการตรวจสอบสต็อกข้าวนั้น นางสาวชุตินา บุญยประภัสร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีทีมตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐบาล ตรวจพบข้าวหายและเสื่อมคุณภาพว่า จะต้องเอาผิดกับผู้รับผิดชอบ แต่ยอมรับว่าข้าวเรื่องข้าวเสื่อมคุณภาพที่ออกมา ไม่เป็นผลดีต่อข้าวไทยในภาพรวม เพราะแม้จะพบข้าวเสื่อมคุณภาพจริง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของข้าวที่มีในสต็อกถึง 18 ล้านตัน

"ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่ามีข้าวเสื่อมเท่าไร เนื่องจากการตรวจ-สอบยังไม่จบ หากได้ข้อมูลชัดเจนแล้ว ก็จะกำหนดยุทธศาสตร์การระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล ให้สอดคล้องกับปริมาณและประเภทของข้าว โดยแยกตามคุณภาพข้าวที่มีอยู่ต่อไป ต้องให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุด" นางสาวชุตินากล่าว

การตรวจสอบสต็อกข้าวครั้งนี้ เป็นการสร้างความชัดเจน และทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ซื้อ ได้ข้าวคุณภาพดี ไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้าวเสื่อมคุณภาพปนไปด้วย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ซื้อแล้ว โดยเฉพาะการส่งออกข้าวเกรดเออย่างข้าวหอมมะลิ มีขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานส่งออกที่เข้มงวด

ในการตรวจสอบสต็อกข้าววานนี้ ที่จ.อุดรธานี โรงสีหนองหานไทยง่วน อ.หนองหาน คณะเจ้าหน้าที่นำโดยนายวิรัช สุขเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นำกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบคลังสินค้ากลางเก็บข้าวสารโครงการรับจำนำข้าว ฤดูกาลผลิตปี 56/57 ของโรงสีหนองหานไทยง่วน

จากการตรวจสอบได้ทำการขึ้นบนชั้นกระสอบข้าว ที่วางเรียงกันเต็มคลังสินค้า พร้อมให้กรรมกรของโรงสี นำกระสอบข้าวสาร ที่อยู่ตรงกลางกองข้าวออก 15 ชั้นกระสอบ เพื่อสุ่มตรวจปริมาณข้าวว่าจะมีเต็มตามจำนวนตามที่แจ้งไว้หรือไม่ นอกจากนี้ทหารตัวแทนจาก ทก.2 ใช้หลาวเหล็กสุ่มแทงกระสอบข้าว เพื่อนำข้าวพร้อมแยกถุงใส่ ส่งไปยัง ทก.2 เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้าวอีกครั้ง ซึ่งจากการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเบื้องต้น พบว่าข้าวสารมีสิ่งเจือปนอยู่พอสมควร ในขณะที่มีบางส่วนเริ่มออกสีเหลืองจางๆ

นายวิรัช กล่าวว่า เป็นการตรวจสอบวันแรกของ จ.อุดรธานี มีคลังสินค้ากลางรวม 21 แห่ง เป็นข้าวสารฤดูกาลผลิตตั้งแต่ปี 55 จนถึง 57 รวมทั้งหมดประมาณ 68 ตัน ซึ่งการตรวจสอบวันนี้ยังไม่พบสิ่งผิดปกติ

ข้าวยังคงอยู่ครบตามจำนวน ส่วนการตรวจสอบคุณภาพข้าวนั้น จะมีการนำส่งตัวอย่างข้าวที่สุ่มเก็บตัวอย่างไปยัง กองทัพภาคที่ 2 เพื่อดำเนินการตรวจสอบ

ที่โกดังข้าวไชยภูมิทรัพย์ ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง นายแพทย์วิศิษฐ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าชุดตรวจข้าวสารในจังหวัดอ่างทอง ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ของคณะ ตรวจสอบข้าวสาร เข้าตรวจสอบภายในโกดังข้าวต่อจากเมื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยได้เข้าตรวจโกดังเก็บข้าวสาร โกดัง 7 โกดังที่ 7/1 และโกดังที่ 8 ซึ่งเป็นสต็อกข้าวของ อคส.และอตก.โดยจากการตรวจสอบโกดังที่ 7 มีข้าวสารอยู่ 54,361 กระสอบ โกดังที่ 7/1 มีข้าวสารอยู่ 5,824 กระสอบ และโกดังที่ 8 มีข้าวสารอยู่ 150,876 กระสอบ ซึ่งทั้ง 3 โกดังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดมีข้าวสารอยู่ครบตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้

นพ.วิศิษฐ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ 2 ในการเขตรววจโกดังเก็บข้าวสารแห่งนี้ ซึ่งก็เป็นโกดังเก็บข้าวสารที่ใหญ่โรงหนึ่ง สามารถเก็บข้าวสารได้ถึง 1.8 ล้านกระสอบ ในเบื้องต้นทางจะทำการนับจำนวนกระสอบข้าวสารและทำการเก็บตัวอย่างข้าวสารไปตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง ซึ่งในการเข้าตรวจทั้ง 3 โกดังพบเพียงการเรียงข้าวไม่เรียบร้อยเท่านั้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ทีมสอบชี้ข้าวเสื่อม-เน่า'ทุกพื้นที่

คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐบาล หลายชุดยังคงเดินทางตรวจสอบ ปริมาณและคุณภาพข้าวในโกดังต่อเนื่องในพื้นที่ 3 จังหวัด เมื่อวันที่ 10 ก.ค. คือ จังหวัดพิจิตร นครศรีธรรมราช และบุรีรัมย์

นายปิ่นชัย ปิ่นแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดที่ 84 พร้อมด้วยคณะ ตรวจไซโลที่ 6 และไซโลที่ 9 เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ข้าวในไซโลที่ 6 บริษัทเคทีบีอะโกร ทือ.บางมูลนาก ซึ่งแจ้งข้าวในบัญชี 11,980 ตัน แต่จากการตรวจพบมีปริมาณ ข้าวเหลือ 8,603 ตัน หายจากบัญชีไป 3,377 ตัน ส่วนไซโลที่ 9 แจ้งไว้ 12,000 ตันข้าวขาดหายไป 522 ตัน รวมข้าว หาย 3,899 ตัน

ขณะที่เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ได้ตรวจไซโลที่ 11 บริษัทเคทีบีอะโกร ซึ่งมีการแจ้งข้าวในบัญชีไว้ 11,998 ตัน ปรากฏว่าปริมาณข้าวหายไป 7,144 ตัน ส่วนไซโลที่ 10 แจ้งไว้ 11,965 ตัน จากการตรวจสอบพบมีข้าวเกินอยู่ 145 ตัน แต่คุณภาพไม่ได้ เพราะไม่ใช้ข้าว 5% สำหรับปริมาณจากการตรวจสอบของคณะทำงานในไซโลที่ 2 ,3, 4,5,6,9,10,11,17,18,19,21 รวม 12 ไซโล มีปริมาณข้าวที่ขาดหายไปตรงกับบัญชีที่แจ้งไว้ 44,849 ตัน ยังเหลืออีก 5 ไซโล เจ้าหน้าที่คาดจะมีปริมาณข้าวขาดหายไปเพิ่มอีก

นายปิ่นชัย กล่าวว่าการทำงานของอคส. ก่อนที่จะนำข้าวเข้าไซโล ไม่มีการนับหรือดูแลให้ครบจำนวน เป็น การปล่อยปละละเลย ไม่ใส่ใจ ส่วนเจ้าหน้าที่เซอร์เวย์อร์ ที่ดูแลรับผิดชอบข้าวก็ไม่ได้ตรวจคุณภาพข้าวก่อนนำข้าว เข้าคลัง จึงได้ให้อคส.แจ้งความกับตำรวจ สภ.บางมูลนาก เพื่อดำเนินคดี

ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นางอรรรณ ชุมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน คณะทำงานตรวจสอบฯ ชุดที่ 99 ได้เข้าตรวจสอบคลังสินค้า “ยิ่งยศลอยชูศักดิ์” ที่ อ.เมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในโกดังข้าว ระบุว่าข้าวสารกว่า 15,565 กระสอบ หรือกว่า 1,500 ตัน แต่ได้รับความเสียหายทั้งหมด เมื่อคณะทำงาน ตรวจสอบ พบว่าโกดังแห่งนี้ถูกสถาบันการเงินเข้ายึดทรัพย์และปิดป้ายขายทอดตลาด มือเปิดประตูโกดังเข้าไปพบว่า ไม่สามารถเข้าตรวจนับได้เนื่องจาก สภาพความเสียหายกองข้าวได้ทรุดตัว และเริ่มพังถล่ม ขณะที่กระสอบข้าวมี เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จากการเก็บตัวอย่างพบว่าข้าวมีสีเข้มมีเป็นฝุ่นผง

ขณะที่เจ้าหน้าที่อคส.พยายามอธิบายกับนางอรรรณว่า สาเหตุที่ข้าวเสียหายเกิดขึ้นจากน้ำท่วม ทำให้ โกดังเกิดการทรุดตัว ส่งผลให้ข้าวที่ถูกเก็บอยู่ภายในเสียหาย

นอกจากนี้ คณะทำงานยังเข้าตรวจสอบคลังสินค้าโกศลตระกูลเมธี ซึ่งมีข้าวสารตามบัญชีรวม 6,179 กระสอบหรือ กว่า 781 ตัน พบว่าประตูทางเข้าเต็มไปด้วยวัชพืช รอบโกดังเจ้าของได้ปลุกปาล์มน้ำมัน เมื่อเจ้าหน้าที่

เข้าตรวจสอบภายในพบว่า ข้าวสารที่ถูกระบุว่ามีถึง 781 ตัน อยู่ในสภาพเป็นดินคล้ายกองปุ๋ยอินทรีย์ กระสอบเปียก ยุ่ยหมดสภาพ

นางอรรรณ กล่าว ว่า ข้าวสาร 781 ตัน จะเหลือซากเพียงเท่าที่พบเห็น แต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบพยายามชี้แจงสาเหตุว่าเป็นเพราะน้ำท่วมเมื่อปี 2553 แต่ได้ระบายข้าวส่วนที่ต้อออกไปหมดแล้ว คงเหลือข้าวที่เสื่อมสภาพเก็บไว้ภายในตามบัญชี 6,179 กระสอบ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะเข้าตรวจสอบโกดังข้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. ถึงวันที่ 12 ก.ค. นี้ เพื่อตรวจโกดังข้าวที่เหลืออีก 20 แห่ง

นายพงษ์ชัย เกษมทวีศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ชุดที่ 41 พร้อม พ.อ.จิรเดช เหมะลินรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบโกดังข้าวที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ซึ่งเป็นโกดังที่กำลังมีการขนย้ายข้าวสารชนิด “ปลายข้าวหอมมะลิ (เอวันเลิศ)” เพื่อส่งออก จากการตรวจสอบพบว่าข้าวที่กำลังตรวจนับเพื่อขนย้ายส่งมอบให้บริษัทเอกชน เหลือมีสภาพเสื่อมสภาพไม่ผ่านเกณฑ์การส่งออก ถึง 7,039 กระสอบ มีการขนย้ายไปแล้วกว่า 12,000 กระสอบ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ รักษาการอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงแผนการระบายสต็อกข้าวรัฐบาล 18 ล้านตัน จะไม่รอการตรวจสอบด้านปริมาณและคุณภาพเสร็จก่อน เริ่มทยอยเปิดระบายตั้งแต่เดือนส.ค.นี้ เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม อยู่ช่วงรอยต่อของข้าวนาปีฤดูกาลใหม่ ทำให้ตลาดขณะนี้ไม่มีข้าวเหลือไม่มาก วิธีการระบายจะมี 4 วิธี เช่น การเปิดประมูลทั่วไป การระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) การขายผ่านรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และการขายตรง โดยจะเสนอแนวทางดังกล่าวต่อคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันที่ 11 ก.ค.

แม้ว่าจะมีการระบายผ่านวิธีดังกล่าว ยืนยันว่าการเปิดระบายตามนโยบายของคสช. จะทำอย่างไรโปร่งใสตรวจสอบได้ จะมีการปรับเงื่อนไขในทีโออาร์การระบายทุกรูปแบบที่เปิดกว้าง ให้ทุกสาขาอาชีพสามารถซื้อข้าวสารสต็อกรัฐบาลได้ เพราะข้าวในสต็อกรัฐบาลมีหลายคุณภาพ

“ยืนยันว่าการระบายจะโปร่งใส ไม่ต้องมาทอนตังค์กัน ผู้ซื้อเสนอราคาเข้ามาได้เต็มที่ จะขายตามมาตรฐานข้าว หากประมูลหรือซื้อไปแล้วเมื่อรับมอบ พบว่าข้าวบางส่วนไม่ได้คุณภาพ อาจต่อรองที่จะลดราคาลงได้” นางดวงพร กล่าว

เบื้องต้นคาดว่าจะระบายได้เดือนละ 5-6 แสนตัน แต่ยืนยันว่าไม่เร่งการระบายจำนวนมากๆ เพราะรัฐไม่มีแรงกดดันที่จะต้องเร่งระบายเหมือนกับอดีต ที่ต้องเร่งระบายเพื่อหาเงินจ่ายชวนา คสช.ได้สั่งไว้ว่าการระบายข้าวต้องไม่กระทบกับราคาตลาด โดยสต็อกข้าวปริมาณ 18 ล้านตันน่าจะใช้เวลา 3 ปีถึงระบายออกหมด

“กรมก็จะทำงานกับภาคเอกชนมากขึ้น ในการขายข้าว คือจะไม่แย่งตลาดกัน และเชื่อว่าการส่งออกข้าวปีนี้นี้อาจจะสามารถส่งออกได้ถึง 10 ล้านตันแน่นอน” นางดวงพร กล่าว

สำหรับ แนวโน้มสถานการณ์ข้าวครึ่งปีหลัง เชื่อว่าจะเป็นโอกาสในการขายข้าวของไทย เพราะปริมาณผลผลิตข้าวทั่วโลกจะน่าจะลดลงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ น่าจะทำให้ต่างประเทศเข้ามาซื้อข้าวไทยเพิ่ม ส่วนสัญญาข้าวจีทูจีที่ไทยทำสัญญาไว้กับจีน 1 ล้าน และส่งมอบไปแล้วก่อนหน้านี้ 1 แสนตัน ก็ยังดำเนินการอยู่ และอาจมีการเจรจาขายข้าวเพิ่มเติม รวมถึงประเทศอื่นเช่นตะวันออกกลาง เช่น อิรัก อิหร่าน แอฟริกา “ส่วนการขายจีทูจี จะขายแบบหน้าคลังหรือไม่นั้น ยืนยันการขายแบบหน้าคลังสามารถทำได้ แต่ข้าวต้องส่งออก ” นางดวงพร กล่าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เห็นด้วยที่กระทรวงพาณิชย์จะระบายออกมาช่วงนี้ เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากข้าวนาปรังไม่ค่อยทยอยออกสู่ตลาดแล้ว โดยวิธีการระบายจะระบายรูปแบบไหนก็ได้ แต่ขอให้โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลทั้งราคาและบริษัทที่ได้และยังรัฐรับประกันคุณภาพว่าหากข้าวคุณภาพไม่ดีก็สามารถต่อรองราคาลงได้ ยิ่งช่วยเอกชนมั่นใจที่จะเสนอราคาสูงในการซื้อข้าวสต็อกรัฐ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ยื่นข่าวในสต็อกรัฐไม่ใช่ข้าวเสื่อมทั้งหมด เตรียมแจ้งคู่ค้า

นายบุญยฤทธิ กัลยาณมิตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทีมตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐบาลได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบปริมาณข้าวในสต็อก พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพข้าวในสต็อกไปพร้อมๆ กัน ช่วงนี้จะเห็นมีข้าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าพบข้าวหาย ข้าวเสื่อมอยู่ตลอด ซึ่งจะต้องดำเนินการเอาผิดกับผู้รับผิดชอบต่อไป การมีข้าวเรื่องข้าวเสื่อมคุณภาพอยู่ตลอด ไม่เป็นผลดีต่อข้าวไทยในภาพรวม เพราะจริงๆ แล้ว มีการพบข้าวเสื่อมคุณภาพจริง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของข้าวที่มีอยู่ในสต็อก และยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่ามีข้าวเสื่อมเท่าไร เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบยังไม่จบ

“การตรวจสอบสต็อก เพราะต้องการให้เกิดความชัดเจนว่ามีข้าวอยู่ในสต็อกรัฐบาลเป็นจำนวนเท่าไรกันแน่ ข้าวอยู่ที่ไหน โกดังอะไร โกดังไหนมีข้าวครบ หรือมีข้าวไม่ครบ และข้าวที่อยู่ในสต็อกมีคุณภาพเป็นอย่างไร มีข้าวดีและข้าวเสื่อมตรงไหนบ้าง และเมื่อได้ความชัดเจนแล้ว ก็จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์การระบายข้าวใน สต็อก รัฐบาลให้สอดคล้องกับปริมาณและประเภทของข้าว โดยแยกตามคุณภาพของข้าวที่มีอยู่ต่อไป ซึ่งจะมีหลากหลายวิธี เพื่อให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุด”

นายบุญยฤทธิก็กล่าวว่า การตรวจสอบสต็อกข้าวในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความชัดเจนและทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการค้าข้าวของไทย เพราะต่อไปผู้ที่มาซื้อข้าวในสต็อก ก็จะมีเชื่อมั่นว่าข้าวที่ซื้อไปเป็นข้าวคุณภาพระดับไหน ไม่ต้องกังวลว่าข้าวที่ซื้อไปแล้วจะมีการนำเอาข้าวเสื่อมคุณภาพมาปนแล้วขายให้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์มีความเป็นห่วงกรณีที่มีผู้ซื้อต่างประเทศ อาจเกิดความเข้าใจผิดและไม่มั่นใจในคุณภาพข้าวของไทย ซึ่งได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำการชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ซื้อแล้วว่าข้าวคุณภาพดียังอยู่ในสต็อกของรัฐบาลอีกมาก และรัฐบาลจะไม่นำข้าวเสื่อมกับข้าวดีมาระบายปะปนกันเด็ดขาด โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวเกรดเอของไทยจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการส่งออกอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ซึ่งหากไม่ได้มาตรฐาน ก็จะไม่อนุญาตให้มีการส่งออก เพราะถือเป็นการทำลายชื่อเสียงข้าวไทย

“เรื่องการส่งออก กระทรวงฯ ยืนยันได้เลยว่า แม้จะมีข้าวการตรวจสอบพบข้าวเสื่อมคุณภาพเกิดขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยมีแต่ข้าวเสื่อมคุณภาพทั้งหมด และในกระบวนการส่งออกข้าวเกรดเออย่างข้าวหอมมะลิก็มีขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานข้าวหอมมะลิส่งออก มีระบบตรวจสอบที่เข้มงวด ถ้าข้าวที่ส่งออก ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก็จะไม่อนุญาตให้ส่งออกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ขอให้ผู้เชื่อมั่นใจในการซื้อข้าวไทยต่อไป เพราะไทยไม่ยอมทำให้ชื่อเสียงของข้าวไทยเสียหายแน่นอน” นายบุญยฤทธิก็กล่าว

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

พาณิชย์ เตรียมแจ้งคู่ค้ายันไทยมีระบบตรวจสอบมาตรฐานก่อนส่งออกหลังตรวจสอบสต็อกพบข้าวเสื่อม

นายบุญยฤทธิ กัลยาณมิตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทีมตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐบาลได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบปริมาณข้าวในสต็อก พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพข้าวในสต็อกไปพร้อมๆ กัน ช่วงนี้จะเห็นมีข้าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าพบข้าวหาย ข้าวเสื่อมอยู่ตลอด ซึ่งจะต้องดำเนินการเอาผิดกับผู้รับผิดชอบต่อไป

“การมีข้าวเรื่องข้าวเสื่อมคุณภาพอยู่ตลอด ไม่เป็นผลดีต่อข้าวไทยในภาพรวม เพราะจริงๆ แล้ว มีการพบข้าวเสื่อมคุณภาพจริง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของข้าวที่มีอยู่ในสต็อก และยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่ามีข้าวเสื่อมเท่าไร เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบยังไม่จบ”

โฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การตรวจสอบสต็อก เพราะต้องการให้เกิดความชัดเจนว่ามีข้าวอยู่ในสต็อกรัฐบาลเป็นจำนวนเท่าไรกันแน่ ข้าวอยู่ที่ไหน โกดังอะไร โกดังไหนมีข้าวครบ หรือมีข้าวไม่ครบ และข้าวที่อยู่ในสต็อกมีคุณภาพเป็นอย่างไร มีข้าวดีและข้าวเสื่อมตรงไหนบ้าง และเมื่อได้ความชัดเจนแล้ว ก็จะมีการกำหนด

ยุทธศาสตร์การระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้สอดคล้องกับปริมาณและประเภทของข้าว โดยแยกตามคุณภาพของข้าวที่มีอยู่ต่อไป ซึ่งจะมีหลากหลายวิธี เพื่อให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุด

"การตรวจสอบสต็อกข้าวในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความชัดเจนและทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการค้าข้าวของไทย เพราะต่อไปผู้ที่จะมาซื้อข้าวในสต็อก ก็จะมี ความเชื่อมั่นว่าข้าวที่ซื้อไปเป็นข้าวคุณภาพระดับไหน ไม่ต้องกังวลว่าข้าวที่ซื้อไปแล้วจะมีการนำเอาข้าวเสื่อมคุณภาพมาปนแล้วขายให้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น" โฆษกฯ กล่าว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์มีความเป็นห่วงกรณีที่ผู้ซื้อต่างประเทศอาจเกิดความเข้าใจผิดและไม่มั่นใจในคุณภาพข้าวของไทย ซึ่งได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำการชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ซื้อแล้วว่าข้าวคุณภาพดียังอยู่ในสต็อกของรัฐบาลอีกมาก และรัฐบาลจะไม่นำข้าวเสื่อมกับข้าวดีมาระบายปะปนกันเด็ดขาด โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวเกรดเอของไทยจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการส่งออกอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ซึ่งหากไม่ได้มาตรฐาน ก็จะไม่นุญาตให้มีการส่งออก เพราะถือเป็นการทำลายชื่อเสียงข้าวไทย

"เรื่องการส่งออก กระทรวงฯ ยืนยันได้เลยว่า แม้จะมีข้าวการตรวจสอบพบข้าวเสื่อมคุณภาพเกิดขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยมีแต่ข้าวเสื่อมคุณภาพทั้งหมด และในกระบวนการส่งออกข้าวเกรดเออย่างข้าวหอมมะลิก็มี่ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานข้าวหอมมะลิส่งออก มีระบบตรวจสอบที่เข้มงวด ถ้าข้าวที่ส่งออก ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก็จะไม่อนุญาตให้ส่งออกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ขอให้ผู้ซื้อมั่นใจในการซื้อข้าวไทยต่อไป เพราะไทยไม่ยอมทำให้ชื่อเสียงของข้าวไทยเสียหายแน่นอน" นายบุญฤทธิ์กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

"หอมมะลิ" ล่องหน-จับตาสืบหา ตรวจสอบข้าวแยกแรกทุจริตเพียง

หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว จำนวน 100 ชุด โดยคณะทำงานชุดดังกล่าวประกอบไปด้วยข้าราชการระดับผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นประธานคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังกลาง 1,783 แห่งในพื้นที่ 51 จังหวัด เพื่อตรวจสอบปริมาณข้าวคงเหลือในสต็อกตรงกับตัวเลขบัญชี ณ หน้าคลังของคณะกรรมการตรวจสอบโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร กระทรวงการคลัง ที่สรุปไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 จำนวน 18.927 ล้านตันหรือไม่

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวเปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า เบื้องต้นคณะกรรมการได้ประมาณการตัวเลขสต็อกข้าวจำนวน 18.927 ล้านตันตามบัญชีของกระทรวงการคลัง แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 4-5 ล้านตัน, ปลายข้าวอีก 3-4 ล้านตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวขาวอีกประมาณ 10-11 ล้านตัน จากรายงานผลสรุปการตรวจสอบสต็อกล่าสุดในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะทำงานได้พบความผิดปกติด้านปริมาณมีข้าวขาวหายไป 7% จากปริมาณข้าวขาวทั้งหมด ส่วนข้าวหอมมะลิเบื้องต้นพบว่าหายไปปริมาณที่มากกว่าข้าวขาว แต่เนื่องจากการตรวจสอบสต็อกเพิ่งเริ่มต้นจึงยังไม่สามารถสรุปตัวเลขข้าวหายไปทั้งหมดได้

"คณะทำงานรายงานเข้ามาว่าพบรูปแบบการทุจริตในส่วนข้าวขาว ตั้งแต่การนำข้าวเก่ามาชุกช่อนไว้ได้กองข้าว การเปลี่ยนกระสอบข้าวโดยนำกระสอบที่มีการตีตราปีการรับจำนำไว้มาใส่ข้าวจากปีอื่น เช่น นำข้าวจากโครงการรับจำนำปี 2551/2552 มาใส่กระสอบของข้าวปี 2554/2555 ส่วนความผิดปกติข้าวหอมมะลิจะมีทั้งรูปแบบการนำข้าวหอมจังหวัด/ข้าวหอมปทุมธานีมาสวมรอยเป็นข้าวหอมมะลิ เพราะราคาจำนำข้าวหอมมะลิ (20,000 บาท/ตัน) สูงกว่าข้าวหอมปทุม/ข้าวหอมจังหวัด (16,000-18,000 บาท/ตัน) กลายเป็นเหตุจูงใจให้มีการปลอมปน ซึ่งตรงนี้จะต้องพิสูจน์ชนิดของข้าวด้วยวิธีการตรวจ DNA แต่ที่สำคัญเรายังยังพบโกดังของบริษัท ฟินิกซ์ อกริเทค กลางกองข้าวมีโครงเหล็กนั่งร้านซ้อนอยู่ข้างใต้ด้วย"

นางจินตนา ชัยวรรณการ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บตัวอย่างข้าว กล่าวว่า การตรวจสอบสต็อกในสัปดาห์แรกมีการส่ง "ตัวอย่าง" ข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลมาให้คณะกรรมการแล้ว 70-80 ตัวอย่าง ซึ่งทางคณะกรรมการได้วางแนวทางว่าตัวอย่างข้าวขาวจะส่งตรวจสอบทางกายภาพ

ส่วนตัวอย่างข้าวหอมมะลิและข้าวหอมจังหวัดจะส่งไปตรวจสอบทั้งทางกายภาพและ DNA ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งจะใช้เวลาตรวจสอบตัวอย่างละ 1-2 วัน คาดว่าภาพรวมจะสามารถสรุปผลได้เร็วที่สุดภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม

"ส่วนมาตรการที่ คสช.ขอให้โรงสีเข้าร่วมรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคานำตลาดตันละ 100-200 บาท โดยจะชดเชยอัตราดอกเบี้ย 3% ให้กับโรงสีเพื่อเป็นการตอบแทนนั้นยังคงเห็นหน้าต่อ เพราะเป็นนโยบายของ คสช.ที่จะช่วยยกระดับราคาข้าวในปีการผลิต 2557/2558 ให้ได้"

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการระบายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือ G to G ที่ยังมีสัญญาค้างอยู่ว่า คสช.เห็นชอบที่จะให้ขายข้าว G to G ได้ เฉพาะที่ขายให้กับบริษัทคอฟฟี่ รัฐวิสาหกิจจีนเท่านั้น "ตรงนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการระบายข้าวจะดำเนินการต่อไป" ส่วนแนวทางในการระบายข้าวหลังการตรวจสอบสต็อกสิ้นสุดลงเพื่อแยกข้าวใหม่-ข้าวเก่า และข้าวเสื่อมคุณภาพออกจากกันแล้วนั้น แหล่งข่าวในคณะกรรมการระบายข้าวกล่าวว่า อาจจะทยอยระบายข้าวที่ตรวจสอบแล้วไป ในช่วงนี้ "ไม่จำเป็นต้องรอให้ตรวจสอบครบก่อน" โดยจะแบ่งระบายข้าวตามความเหมาะสมของแต่ละชนิด เช่น ปลายข้าวที่เก็บไว้อาจเสื่อมสภาพลง ต้องระบายขายให้กับโรงงานที่ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว หรืออาหารสัตว์ แต่คงไม่ระบายให้กับผู้ผลิตเอทานอล เพราะแนวทางการทำเอทานอลโดยใช้ข้าวยังไม่มีความชัดเจน ต้องศึกษาความเป็นไปได้อีกมาก

ส่วนการขายข้าวที่ยังมีสัญญา G to G ที่ทางกรมการค้าต่างประเทศได้ทำสัญญาขายให้กับบริษัทคอฟฟี่ เมื่อปี 2556 ปริมาณ 1 ล้านตันมีกำหนดจะทยอยส่งมอบ แต่เพิ่งจะเปิดรับปรับปรุงคุณภาพข้าวส่งมอบไปเพียงลดเดียวปริมาณ 100,000 ตัน โดยให้ผู้ส่งออก 4 รายเป็นผู้ปรับปรุง ดังนั้นคงเหลือปริมาณที่ยังค้างส่งมอบอีก 900,000 ตัน สามารถนำข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งมีทั้งหมดที่คุณภาพดี เช่น รับจำนำปี 2555/2556 มาปรับปรุงส่งมอบได้ ซึ่งนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กับนางสาวชุติมา บุญยประภัศร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะกำหนดแนวปฏิบัติในการระบายข้าวให้กับบริษัทคอฟฟี่ต่อไป

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านการผลิตและการตลาดข้าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้เสนอแนวทางการระบายข้าวเดิม กล่าวคือให้ คสช.ตรวจสอบสต็อกและพิจารณาระบายข้าวไปพร้อมกัน แต่จะต้องกำหนดแนวทางที่เหมาะสมสำหรับข้าวแต่ละชนิด เพราะตลาดส่งออกบางแห่งมีความนิยมบริโภคข้าวเก่า โดยทางคณะอนุกรรมการรับซื้อเสนอของสมาคมกลับไปพิจารณาอีกครั้ง

ส่วนราคาส่งออกข้าวล่าสุด ปรากฏข้าวขาว 5% อยู่ที่ตันละ 410 เหรียญ FOB หรือปรับสูงขึ้นจากก่อนหน้านี้ประมาณ 5 เหรียญ และหากคิดทอนเป็นราคาข้าวสารที่รับซื้อตลาดในประเทศจะอยู่ที่ตันละ 8,300-8,400 บาท "ถือว่าเป็นระดับราคาที่เกษตรกรอยู่ได้และใกล้เคียงกับราคาข้าวภายในประเทศที่ คสช.ต้องการ"

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ที่ตรวจคลังสินค้ากลางต้นข้าวต้นน้ำหลังที่ 4 อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ที่เก็บรักษาข้าวขาว 5% ในโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต 2556/57 จำนวนกว่า 5,525 ตันว่าในเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติหรือเข้าข่ายเกิดการทุจริต ส่วนการตรวจสอบโกดังข้าวที่อื่น ๆ นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล แต่ได้รายงานให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) รับทราบทุกวัน และหากพบข้าวหายเกินกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณข้าวในโกดัง "เราก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที"

อนึ่ง องค์การด้านเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศระบุว่าราคาข้าวไทยเฉลี่ยในเดือนมิถุนายน 2557 เริ่มปรับสูงขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ลดลงไปต่ำสุด เช่น ราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ตันละ 419 เหรียญ หรือเพิ่มขึ้น 11 เหรียญ จากเดือนก่อนที่ 408 เหรียญ, ราคาข้าวหนึ่ง

100% ต้นละ 428 เหรียญ หรือเพิ่มขึ้น 10 เหรียญ จากเดือนก่อนที่ขายต้นละ 418 เหรียญ, ราคาข้าวขาว 5% ต้นละ 397 เหรียญ หรือเพิ่มขึ้น 8 เหรียญ จากเดือนก่อนที่ขาย 389 เหรียญ, ราคาข้าวขาว 25% ต้นละ 356 เหรียญ หรือเพิ่มขึ้น 9 เหรียญ จากเดือนก่อนที่ขายต้นละ 347 เหรียญ และราคาปลายข้าวเอวันเล็ค ต้นละ 313 เหรียญ หรือเพิ่มขึ้น 15 เหรียญ จากเดือนก่อนที่ขาย 298 เหรียญ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-10 ก.ค. 2557 มีจำนวน 179,017 ตัน มูลค่า 80.585 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 149.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 185.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 71,682 ตัน มูลค่า 28.190 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-10 ก.ค. 2557 มีจำนวน 3.182 ล้านตัน มูลค่า 1.377 พันล้านเหรียญสหรัฐฯโดยปริมาณลดลง 10.5% และมูลค่าลดลง 10.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 3.556 ล้านตัน มูลค่า 1.532 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานว่า ในเดือน พ.ค. เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 585,346 ตัน เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา แต่ลดลง 9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดสำคัญประกอบด้วยตลาดเอเชียจำนวน 497,526 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 85% ของจำนวนส่งออกทั้งหมด) ตามมาด้วยตลาดอเมริกาจำนวน 42,961 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 35,008 ตัน และตลาดยุโรปและ CIS จำนวน 9,054 ตัน

สำหรับชนิดข้าวที่ส่งออกนั้นประกอบด้วย ข้าวขาว 15% จำนวน 282,316 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 48% ของจำนวนส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว 5% จำนวน 99,408 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 12,154 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) จำนวน 109,484 ตัน และ ข้าวเหนียว (Glutinous rice) จำนวน 58,823 ตัน เป็นต้น

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง เนื่องจากความต้องการข้าวจากตลาดหลักคือประเทศจีนลดลง ซึ่งการขนถ่ายสินค้าลงเรือในช่วงนี้เป็นไปอย่างล่าช้า โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 415-420 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 420-430 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ส่วนข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 365-370 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อน

หนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์ รายงานว่า การปลูกข้าวญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในจังหวัดทางภาคเหนือของเวียดนาม โดยเฉพาะใน จ.ท้ายบิ่ง และ จ.นามดิ่ง เนื่องจากผลผลิตให้กำไรสูง แต่เกษตรกรยังคงต้องเรียนรู้การปลูกข้าวต่างประเทศที่แตกต่างไปจากข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่น โดยในช่วงปลายปี 2556 จ.ท้ายบิ่ง มีพื้นที่ปลูกข้าวญี่ปุ่นรวมกว่า 8,000 ไร่ มากกว่าพื้นที่ปลูกในปี 2553 ถึง 4 เท่า

นาย เล วัน ท่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรและพัฒนาชนบทประจำจังหวัด กล่าวว่า บริษัทเอกชนกว่า 10 ราย ร่วมมือกันกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และรับซื้อข้าวทั้งหมดนี้

ทั้งนี้ ข้าวญี่ปุ่นหลายสายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์ Akitakomachi, Koshihikari, J01 และ J02 ทั้งหมดล้วนมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเด็กและผู้หญิงหลังคลอดบุตรซึ่งนายเล วัน ท่าง ระบุว่าข้าวญี่ปุ่นเหล่านี้ปลูกเพื่อส่งออกทั้งหมด

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวญี่ปุ่น ระบุว่า หลังจากลงนามสัญญา กับบริษัท เกษตรกรจะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว และปุ๋ย เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วผลผลิตจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 22,000 ด่งต่อกิโลกรัม ซึ่งบรรดาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่จำเป็นต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก หรือแม้แต่ปัญหาาราคาข้าวตก

ด้านรองผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรและพัฒนาชนบท ระบุว่า ข้าวญี่ปุ่นแตกต่างจากข้าวท้องถิ่นอย่างสิ้นเชิงเพราะต้องปลูกในสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น ส่วนราคาส่งออกข้าวญี่ปุ่น อยู่ที่ตันละ 800-1,500 เหรียญสหรัฐฯ สูงกว่าข้าวเวียดนามประมาณ 2-4 เท่า

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2557 มีจำนวนประมาณ 2.306 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 68 วัน) ลดลง 8.5% จากจำนวน 2.52 ล้านตันในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา และลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.313 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 410,000 ตัน ลดลงประมาณ 36% เมื่อเทียบกับจำนวน 640,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 17.6% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 12 วัน) โดยเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 90.4% โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 13%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 820,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 720,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 35.4% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 24 วัน)

ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.08 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.96 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 47% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 32 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชน มีจำนวนเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่สต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนลดลง 18% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้กำหนดเป้าหมายผลผลิตข้าวในอีก 3 ข้างหน้า จำนวนรวม 59.67 ล้านตัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลผลิตข้าวอย่างพอเพียง โดยนายเอดิเบอริโต เดอ ลูนา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและผู้อำนวยการโครงการข้าวแห่งชาติกล่าวว่า กระทรวงมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวและผลผลิตต่อไร่เพื่อเพิ่มผลผลิตในปี 2557-2559 และเลิกลำโพงนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

สำหรับในปีนี้ นายเดอ ลูนา ระบุว่า กระทรวงมีเป้าจะผลิตข้าวให้ได้ 19.07 ล้านตัน และเพิ่มขึ้นเป็น 20.08 ล้านตันในปี 2558 และในปี 2559 เป็นจำนวน 20.51 ล้านตัน

นายเดอ ลูนา ได้ออกแถลงการณ์ดังกล่าวหลังจากนายฟรานซิส แพนกีเลียน รองประธานาธิบดีด้านความมั่นคงด้านอาหาร กล่าวว่า รัฐบาลจะไม่กำหนดกรอบเวลาในการบรรลุเป้าหมายผลผลิตข้าวอย่างพอเพียงอีกต่อไป

นอกจากนี้ นายแพนกีเลียนยังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่า ฟิลิปปินส์อาจจะนำเข้าข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้นในปีนี้เพื่อเพิ่มอุปทานและลดราคาข้าวในประเทศ

ทั้งนี้ นายโพรเซโซ อัลคาลา รัฐมนตรีเกษตรของฟิลิปปินส์ได้กำหนดเป้าหมายที่จะยุติการนำเข้าข้าวและบรรลุเป้าหมายผลผลิตข้าวอย่างพอเพียงในปี 2556 แต่พายุไต้ฝุ่นที่รุนแรง เช่น ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ประสบความยากลำบากในการบรรลุเป้าหมาย โดยในปีที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์ผลิตข้าวได้ 18.44 ล้านตัน คิดเป็น 96% ของความพอเพียง

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

มีรายงานว่า จากการที่ปริมาณฝนที่ตกน้อยในเดือนที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความกังวลว่า ประเทศอินเดียจะต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งครั้งแรกในรอบ 5 ปี แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าก็ตาม

โดยปริมาณฝนที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อให้การส่งออกสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทางการเกษตรลดลง ทั้งยังส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของสินค้าประเภทอาหารเพิ่มสูงขึ้น และยังส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าประเภทต่าง ๆ ลดลงด้วย นอกจากนี้ ปริมาณฝนที่ลดลงจะส่งผลให้ประเทศอินเดียต้องนำเข้าสินค้าบางประเภท เช่น น้ำตาล และน้ำมันสำหรับปรุงอาหารเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ภาคเกษตรกรรมของประเทศอินเดียมีส่วนถึง 14% ของเศรษฐกิจอินเดีย และพื้นที่เพาะปลูกกว่าครึ่ง ต้องพึ่งพาฝนจากธรรมชาติ เนื่องจากขาดระบบชลประทานสำหรับการเกษตร

อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศอินเดียได้ประกาศว่า รัฐบาลอินเดียมีผลผลิตทางการเกษตรในคลังสำรองเอาไว้เพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศแม้ว่าจะเกิดปัญหาฝนแล้งก็ตาม และรัฐบาลได้เตรียมมาตรการในการรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อของสินค้าประเภทอาหารเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาฝนแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในปี

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro-Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) จะจัดการประมูลนำเข้าข้าว (non-glutinous rice) ภายใต้ระบบ MMA จำนวน 94,812 ตัน โดยจะมีการซื้อข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice) จำนวน 15,580 ตัน จากแหล่งกำเนิดประเทศใดก็ได้ กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 ธ.ค. ศกนี้ และจะซื้อข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice short grain (Japonica)) จำนวน 55,648 ตัน จากแหล่งกำเนิดประเทศจีน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 พ.ย. ศกนี้ และจะซื้อข้าวสารที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous milled rice short grain (Japonica)) จำนวน 8,584 ตัน จากแหล่งกำเนิดประเทศจีน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 ต.ค. ศกนี้ โดย KAFTC จะเริ่มรับเอกสารประมูลไปจนถึงวันที่ 24 ก.ค. นี้ และจะประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bidding) ในวันที่ 25 ก.ค. นี้

ส่วนการประมูลเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้น เกาหลีใต้ตกลงซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้น (short-grain brown rice) จากแหล่งกำเนิดประเทศจีน และออสเตรเลียประมาณ 26,211 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 ธ.ค. ศกนี้ โดยแบ่งเป็นข้าวกล้องเมล็ดสั้น (short-grain brown rice) จากแหล่งกำเนิดประเทศจีนจำนวน 12,627 ตัน ในราคา 927.98 เหรียญสหรัฐต่อตัน และจากแหล่งกำเนิดประเทศออสเตรเลียจำนวน 13,584 ตัน ในราคา 927.8 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กรมการสัญญาของอิรัก (Iraq's General Contracts Department) กระทรวงการค้า (The Ministry of Trade) ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวหนึ่งบาสมาดิตามสเป็คของคณะกรรมการรัฐพีซีอิรัก จำนวน 15,000 ตัน จากประเทศอินเดีย ในวันที่ 21 ก.ค. นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 25 ก.ค. นี้

คณะกรรมการรัฐพีซีอิรัก (The Iraq Grain Board; IGB) ได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวบาสมาดิตจำนวนอย่างน้อย 15,000 ตัน จากประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อ 20,000 ตัน เป็นข้าวบาสมาดิต 1121 (Pure 1121 grade) จำนวน 20,000 ตัน ราคา 1,593 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีการเสนอข้าวจำนวน 87,500 ตัน ประกอบด้วย ข้าวหนึ่งบาสมาดิต (creamy parboiled grade) จำนวน 30,000 ตัน ราคา 1,595 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF ข้าวหนึ่งพูซาบาสมาดิต (pusa creamy parboiled grade) จำนวน 30,000 ตัน ราคา 1,435 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF ข้าวบาสมาดิต 1121 (pure 1121 grade) จำนวน 20,000 ตัน ราคา 1,593 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และข้าวพูซาบาสมาดิต (pure pusa grade) จำนวน 7,500 ตัน ราคา 1,440 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2557/58 ในเบื้องต้นจะมีจำนวน 479.43 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 477.46 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2556/57 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น เช่น ประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ปากีสถาน อียิปต์ สหรัฐฯ และจีน ซึ่งคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 144 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่ 142.3 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศอินเดีย ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยในส่วนของประเทศอินเดียคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 104 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 106.3 ล้านตันข้าวสารในปี 2556/57 ขณะที่ประเทศไทยคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 20.5 ล้านตันข้าวสาร เท่ากับในปี 2556/57

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2557/58 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 482.40 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2556/57 ที่มีจำนวน 475.84 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2557/58 คาดว่า จะลดลงเหลือ 108.55 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 111.52 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2557/58 จะลดลงเหลือ 13.71 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 13.81 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2558 จะมีปริมาณ 41.54 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 40.84 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2557 โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 3.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 3.2 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.0 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2557 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.6 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.0 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.7 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.45 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.325 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน มาเลเซีย เซเนกัล และแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.1 ล้านตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2558 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ถึง 10.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.0 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2558 จะส่งออกได้ 9.0 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.9 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.5 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.2 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน อียิปต์คาดว่าจะส่งออก 0.875 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา USDA